

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม  
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.ภารกิจด้านศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บท เชื่อมโยงสารสนเทศการเกษตรของกระทรวง	ข้อมูลและเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบการ				
<p>๑.๑ การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ</p> <p>ด้านการเกษตร</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และปศุสัตว์ มีความถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทันต่อสถานการณ์ มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- เนื่องจากปัจจุบันยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน เช่น จำนวนกลุ่มตัวอย่างชนิดสินค้า</p>	<p>๑) เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ และประสานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสอบถามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่/จังหวัดเป็นระยะ</p> <p>๒) ประสานศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสศ.) เพื่อขอปรับลดจำนวนตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสำรวจข้อมูล โดยใช้การสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์</p>	<p>- สามารถดำเนินการได้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานอย่างน้อยร้อยละ ๘๐</p>	<p>- รายงานผลการสำรวจข้อมูล</p>	<p>ศสศ. ศสศ.๑๑</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- จัดส่งเอกสารให้เกษตรกรกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์			
<b>๒. นโยบายสำคัญโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</b>					
๒.๓ โครงการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด (๕ จังหวัด) เป็นรายไตรมาสและรายปี และภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (๓ ภาค) เป็นรายครึ่งปีและรายปี	- การเฝ้าระวังและป้องกันภัยธรรมชาติขององค์กรอย่างเข้มงวด อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจที่สำรวจและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ - จัดให้มี Study ในการทำงาน - จัดประชุมหารือร่วมกันภายใน สศท./ภายนอกเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ภาคเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผนและคาดการณ์ร่วมกันแบบออนไลน์	- สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดทั้งรายไตรมาสและรายปี)	รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดทั้งรายไตรมาสและรายปี จำนวน 5 จังหวัด	สศท. สศท.๑๑